

Ba Đình, ngày 21 tháng 11 năm 2022

## THƯ NGỎ

**Phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang**

**Kính gửi:** - Ban Giám hiệu các trường TH, THCS trực thuộc;  
- Liên đội các trường TH, THCS trực thuộc.

Thôn Nặm Thẩn là thôn vùng 3 của xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Thôn có hơn 70 hộ dân sinh sống, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo là hơn 30%, đường giao thông đi lại khó khăn. Tuyến đường Nặm Thẩn - tuyến đường giao thông chính đi qua 04 thôn: Nặm Thẩn, Nặm Chang, Khuổi Hóp, Bản Chang phục vụ cho 204 hộ dân sinh sống trong đó có hơn 100 em học sinh - hiện chưa được đầu tư xây dựng. Đường đất, nhiều đèo dốc, đi qua suối chưa được xây cầu nên rất khó khăn trong việc di chuyển của các hộ dân và các em học sinh của 4 thôn, nhất là mùa mưa lũ.

Được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy; thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; phát huy tinh thần “*Tương thân tương ái*”, “*Lá lành đùm lá rách*” nhằm giúp đỡ thanh thiếu nhi và bà con nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khắc phục khó khăn, chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận dự kiến tổ chức Chương trình tình nguyện “*Xuân ấm yêu thương*” tại xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Căn cứ vào nguồn lực xã hội hóa, các hoạt động dự kiến tổ chức trong Chương trình tình nguyện gồm:

- Xây cầu dân sinh qua suối tại tuyến đường Nặm Thẩn, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên (trị giá 300 triệu đồng) hoặc sửa nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 50 triệu đồng/căn).

- Tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Ngần (dự kiến 300 người).

- Tặng bàn ghế, trang thiết bị học tập (mới hoặc đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tốt) cho các điểm trường tại huyện Vị Xuyên.

- Tặng các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các suất quà Tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Vị Xuyên.



Để chương trình tình nguyện có thể được thực hiện thành công, mang lại những hiệu quả và ý nghĩa thiết thực, Đoàn Thanh niên - Phòng Giáo dục và đào tạo quận kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chung tay của các trường TH, THCS trên địa bàn quận.

Mọi nguồn lực, cơ sở vật chất quyên góp, ủng hộ cho chương trình vui lòng gửi về Văn phòng Quận đoàn Ba Đình trước ngày 16/12/2022 (thứ Sáu).

Trong quá trình thực hiện, thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Quận đoàn Ba Đình, Địa chỉ: tầng 1, nhà B, ngõ 24 phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024 38 237.148 Email: [quandoanbadinh@gmail.com](mailto:quandoanbadinh@gmail.com) hoặc trực tiếp đồng chí: Đinh Thị Huyền - Phó Bí thư Quận đoàn, điện thoại: 0915 009 889.

*Kính mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị!*

*Trân trọng cảm ơn!*

TM. PHÒNG GD&ĐT QUẬN  
TRƯỞNG PHÒNG



**Lê Đức Thuận**

**Nơi nhận:**

- Trường TH, THCS trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BTV QUẬN ĐOÀN  
BÍ THƯ



**Nguyễn Thị Thanh Phương**

